

tâm của mỗi tu sinh tha thiết muốn xây dựng một chút gì tư lương mai hậu.

Thời pháp đầu tiên của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hoàng Đạo như những giọt nước ấm đầu thu xóa tan những nếp nhăn tâm linh lâu ngày chày tháng, chông chát sâu dầy bởi nghiệp lực.

Một đoàn thiên hành vào giữa trưa của hàng trăm người như con rồng uốn khúc quanh co, uốn lượn một cách lặng lẽ giữa lưng chừng đồi như một sự sắp hàng tuần tự lưu nhập vào cảnh giới Tịnh độ ở Tây Phương.

Sau cùng, khóa tu được kết thúc bởi màn đố vui để học và thảo luận, tiếng vỗ tay cổ vũ, tán dương, làm vang động núi rừng thâm u như xé tan màn vô minh sâu dầy từ vô thủy đến vô chung.

Đoàn tu sinh lên xe rời địa điểm tu học lúc 4 giờ chiều.

Nhìn đàn vịt trời đang lặn ngụp giữa hồ nước trong xanh, không bề gợn sóng, dưới ánh nắng vàng thoi thóp của chiều tàn, lòng tư lự nghĩ thầm : 'Ta đang trở về nhà hay đang khởi hành cho một chuyến đi'.

cho lục căn của các em làm quen dần với cửa thiền... Cánh cửa tâm linh của các em sẽ dần hé mở thuận lợi cho một định hướng Phật Đạo sau này.

Lễ động thổ xây cất Đại Hùng Bửu điện chùa Hoa nghiêm

Một buổi lễ trang nghiêm nhưng rất thân mật đã được cử hành vào lúc 1 giờ chiều ngày 31/03/2002 tại Chùa Hoa Nghiêm thuộc miền Đông Nam Melbourne để đánh dấu công tác xây cất đợt hai. Dưới sự chủ lễ của Hòa Thượng Thích Phước Huệ, 16 vị Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni cùng với hơn 200 đồng hương Phật tử đã cử hành trọng thể lễ khai móng cho công tác xây cất Đại Hùng Bửu Điện Chùa Hoa Nghiêm.

Sau phần khai mạc của Thượng Tọa Thích Thiện Tâm, trụ trì Chùa Hoa Nghiêm, đạo hữu Nguyễn

Dực Nguyễn Văn Phong đã trình bày khái quát diễn tiến công tác xây cất như sau :

"Kể từ ngày khánh thành giai đoạn một công tác xây cất chùa Hoa Nghiêm cách đây khoảng một năm rưỡi, Thượng Tọa Trụ Trì, anh chị em trong Ban Trị Sự, cũng như toàn thể Phật Giáo đồ vùng Đông Nam Melbourne vẫn hằng tâm tưởng nghĩ đến việc xây cất ngôi chánh điện cho Chùa Hoa Nghiêm. Mười tám tháng qua đã đánh dấu một cố gắng đáng kể của Chùa Hoa Nghiêm, đặc biệt là về mặt tài chánh. Như chúng tôi đã tường trình cùng chư Tôn Đức và quý vị Phật tử vào dịp khánh thành công tác xây cất đợt một, là Chùa Hoa Nghiêm đã vay của Ngân Hàng National Bank 550,000 Úc kim để tài trợ công tác xây cất.

Hôm nay, chúng tôi xin hân hoan kính thông báo cùng toàn thể quý vị là Chùa Hoa Nghiêm đã thanh toán xong số nợ này (một phần là nhờ việc bán hai lô đất ở Princess Ave.)

Do tình trạng vật giá leo thang, kinh phí xây cất giai đoạn hai đã tăng khoảng 35%. Dự trù ban đầu là 850,000 và giá đấu thầu hạ nhất mà chúng tôi nhận được là 1,200,000 Úc kim. Công tác xây cất đợt hai đã diễn tiến như sau :

1/ Đấu thầu : Công Ty Mc Fairlane and Marshall P/l mà đại diện là đạo hữu Vạn Hữu Lê Đình Châu đã xúc tiến việc đấu thầu theo đúng thủ tục xây cất các cơ sở thương mại. Có 3 công ty xây cất dự thầu nhưng vì giá cả vượt quá khả năng tài chính của Chùa Hoa Nghiêm nên cuộc đấu thầu này bị hủy bỏ. Sau đó trong đợt đấu thầu lần thứ hai, có hai công ty hiến giá và công ty Brickwood đã trúng thầu với giá là 1,207,000 Úc kim.

2/ Ngân hàng : Chùa đã khảo giá với 4 ngân hàng lớn tại Victoria gồm có :

- Commonwealth Bank : Không cho giá với lý do là không có liên hệ tài chánh với chùa.
- Bank of Melbourne : 6.90% lãi suất (kể cả 0,75 margin)
- National Bank : 6.30%
- ANZ : 6.07%

Sau nhiều phiên họp để cân nhắc lợi hại, chùa đã chọn Ngân Hàng ANZ.